

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04153/๑๑4๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

๒๐ เมษายน 2561

เรื่อง การติดตามประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศ กรณีเปิดชั้นเรียน  
ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่เปิดชั้นเรียนอนุบาล 3 ปีบริบูรณ์ ทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตาม  
ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 1 ฉบับ  
2. แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ได้รับหนังสือสมาคมคณะกรรมการประสาน  
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ส.ปส.กช.25/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  
จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1(3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ จำนวนโรงเรียนละ 5-15 คน ได้  
ลาออกจากโรงเรียนเอกชนเพื่อไปเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1(3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่คำนึงถึงสถานศึกษา  
เอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ทำให้มี  
ผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนจำนวนมาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบการอนุมัติ  
การขอเปิดชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการรับเด็ก  
เข้าศึกษาต่อระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 หรือไม่ และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการรับนักเรียน  
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว และหากตรวจสอบแล้วมี  
โรงเรียนที่เปิดรับและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ฯ ให้ยกเลิกการรับเด็กก่อนประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้ง  
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนที่เปิดชั้นเรียน  
อนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ทุกโรงเรียน ตรวจสอบการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) หากโรงเรียนใดไม่เป็นไป  
ตามเกณฑ์ฯให้ยกเลิกการรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ปีบริบูรณ์) ในปีการศึกษา 2562 สำหรับการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งสิ้นสุดการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ตามปฏิทินการรับนักเรียนแล้ว ตั้งแต่ 4 มีนาคม  
2561 ให้หยุดการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) เพิ่มเติมตั้งแต่บัดนี้ (ให้รับนักเรียนไว้เท่าจำนวนที่รับไว้  
 ณ ปัจจุบัน) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของภาคเอกชน  
หรือหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ 0-3724-7452

โทรสาร. 0-3742-5469